



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๕๖๗

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุขวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. MOU กรมคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทฯ ช่วยเหลือ ประชาชน ลดคดีสู่ศาล	เดลินิวส์ ข่าวสด siamrath matichon mgronline banmuang workpointtoday komchadluek innnews thaigov thestandard thailandplus twitter.com/Matichon Online twitter.com/ thestandardth	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมกับ กทม.ว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายด้านบริหารจัดการที่ดีคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการและกระจายอำนาจ ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ตั้งสำนักงานเขตครบ ๕๐ เขตแล้ว จากนั้นหากในเขตนั้นมีปัญหาข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีลหุโทษ สามารถยื่นคำร้องขอเจรจาตกลงกันที่ฝ่ายปกครองของสำนักงานเขต	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนกรณีมีปัญหาข้อพิพาทลดการนำคดีสู่ศาล	- สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนกรณีมีปัญหาข้อพิพาทที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขต เพื่อเจรจาตกลงลดการนำคดีสู่ศาล
๒	กทม.ร่วมงาน Thailand Smart City Expo ๒๐๒๒ มุ่งพัฒนา เมืองอัจฉริยะ	thairath innnews dailynews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ร่วมงาน Thailand Smart City Expo ๒๐๒๒ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย.-๒ ธ.ค.๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ยกยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ศาสตร์ การบริหารพื้นที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสินค้า ๗ กลุ่มที่ครอบคลุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ ประกอบด้วย ระบบจัดการด้านพลังงาน ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ ระบบโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก ระบบด้านสุขภาพและโรงพยาบาล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่งและยานยนต์ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะ สร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อเมืองและประเทศไทย	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองมุ่งทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อเมืองและประเทศไทย
๓	สภา กทม. ติดตาม แนวทางแก้ไข	เดลินิวส์ dailynews innews facebook.com/	- นายวิรัตน์ มินชัยนันท์ ประธานสภา กทม. เข้าร่วมกับนายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ถึงความคืบหน้าการแก้ไขข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดการเพิ่มสวัสดิการแก่ อปพร.กทม. เพื่อสร้าง	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>ข้อบัญญัติ อปพร. เพิ่มสวัสดิการ สร้างขวัญ กำลังใจ ให้ อปพร.</p>	<p>dailynews facebook.com/ innews</p>	<p>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อสนับสนุนงานและเป็นสวัสดิการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดกทม. ให้สอดคล้อง กับ อปพร.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยการเบิกค่าใช้จ่าย อปพร.ปัจจุบันกำหนดอัตราไว้ ๒ ประเภท คือ (๑) ค่าตอบแทน อปพร. เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร. เขต หรือ ศูนย์ อปพร. กทม. อัตรา ๒๐๐ บาท/คน/ผลัด และ (๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ ดำเนินกิจกรรมของ อปพร. ศูนย์ อปพร. กทม. เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/ ศูนย์/เดือน - ขณะที่ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ....ฉบับใหม่ จะอ้างอิงสอดคล้องระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ (๑) ค่าตอบแทนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ ซึ่งนำข้อบัญญัติมาจาก กทม.พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) ค่าป่วยการชดเชย หรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ (๓) ค่าชุดรวมทั้งส่วนประกอบของชุด อปพร. (๔) ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ (๕) เงินรางวัลเพื่อมอบให้แก่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ๒๐,๐๐๐ บาท/ศูนย์/ปี จำนวน ๓ ศูนย์ - ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเข้าช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยว่า ควรจัดตั้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติมของแต่ละเขต เพื่อ สามารถมีศูนย์ดับเพลิงย่อยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่มาก เช่น ลาดกระบังมีนบุรี เพื่อเข้าถึงชุมชนรวดเร็วขึ้น</p>	<p>ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>ความคืบหน้าการแก้ไข ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ สนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และการ ดำเนินงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๔	<p>กทม. พร้อมเปิด ศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ รับมือ การแพร่ระบาด โควิด 19</p>	<p>ch๗ amarintv thebangkokinsight</p>	<p>- รศ.ทวิตา กมลเวชช รฆว.กทม. กล่าวว่า จากแนวโน้มสถานการณ์การ แพร่ระบาดโควิด 19 ที่ระบาคช่วงปลายปี กทม.ได้ขยายเวลาเปิดศูนย์ฉีด วัคซีน ที่อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ไปจนถึง สิ้นเดือน ธ.ค.๖๕ พร้อมประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากประชาชนยังมี ความต้องการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น จะเปิดให้บริการต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ส่วนยา เวชภัณฑ์ และเตียงว่างยังมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยอาการหนัก แต่ ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อมีอาการน้อย จะเข้ามารับยาและรักษาตัวอยู่ที่บ้าน - สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ หากมีการระบาครุนแรง เหมือน</p>	<p>ด้านบวก - เตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19 ในช่วงปลายปีและ เทศกาลปีใหม่</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียม ความพร้อม ยา เวชภัณฑ์ และเตียงรักษาพยาบาล ศูนย์พักคอยฯ และการ ให้บริการวัคซีนโควิด 19</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ระลอกที่ผ่านมา จะสั่งการให้แต่ละเขตพิจารณาการเปิดศูนย์พักคอย เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากคนใกล้ชิด หรือสมาชิกในบ้านและขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามวิถี New-Normal หมั่นดูแลตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด		เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในช่วงปลายปีและเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
๕	กทม. - มอนเดลีช ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกการจัดการขยะรีไซเคิล	แนวหน้า naewna prbangkok facebook.com/ Prbangkok facebook.com/naewna twitter.com/prbangkok	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับ บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แทรชชิลก็ จำกัด จัดทำโครงการ "โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ ลุ้นโชคกับมอนเดลีช" ในระยชนำร่องร่วมกับ ๔ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดคูบอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดนิมมานรดีและโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ รวมนักเรียน ๗,๙๑๒ คน กทม.ให้ความสำคัญ กับการปลูกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบให้แก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และแรงจูงใจในการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดการนำไปต่อยอดผ่านกระบวนการต่าง ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะและรายได้เสริมให้แก่ประชากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน - การดำเนินงานของโครงการดังกล่าวยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการลดและเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว และสอดคล้องกับเป้าหมายการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในปี ๒๕๗๐ และจะขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด กทม. ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนด	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือปลูกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบให้แก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และแรงจูงใจในการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดการนำไปต่อยอดผ่านกระบวนการต่าง ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะและรายได้เสริม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการศึกษา สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัดทำโครงการ "โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ ลุ้นโชคกับมอนเดลีช" ในระยชนำร่องร่วมกับ ๔ โรงเรียนและการขยายโครงการสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด กทม.
๖	กทม.เดินหน้าแก้ไขปัญหามฝุ่น PM๒.๕ ในช่วงวิกฤติ	แนวหน้า naewna prbangkok facebook.com/ Prbangkok facebook.com/naewna twitter.com/prbangkok	- นายสุสันต์ กิตติศุภกร ร.กทม. กล่าวเปิดงานเสวนา "ภารกิจ กทม. กับการรับมือฝุ่น PM๒.๕" ว่า ปัญหามฝุ่นละออง PM๒.๕ เป็นปัญหาด้านสุขภาพของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศปิด เกิดการสะสมของฝุ่น PM๒.๕ อย่างต่อเนื่อง กทม.จึงได้ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลในสังกัด ด้วยการให้คำปรึกษา ส่งต่อความรู้ และแนวทางการป้องกันตัวเองไปถึงประชาชน ซึ่งการแก้ไขปัญหามฝุ่นละออง PM๒.๕ เป็นไปตามนโยบาย ๒๑๖ ข้อ ด้านสิ่งแวดล้อมของ รพ.กทม. และตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศควบคู่กับ	<u>ด้านบวก</u> - เดินหน้าภารกิจแก้ไขปัญหามฝุ่น PM ๒.๕ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหามฝุ่น PM๒.๕ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กทม.ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ		ในการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM๒.๕
๗	สธ.เฝ้าระวัง ติดตาม การกลายพันธุ์ ของเชื้อ โควิด 19 ในประเทศ อย่างต่อเนื่อง	thaipbs pptvhd๓๖ newtv ch๓pl๒ moneyandbanking mgronline thaipost nationtv	<p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 ในประเทศ และติดตามสายพันธุ์นากังวลที่อาจพบจากผู้เดินทางเข้าประเทศ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พ.ย.๖๕ ว่า ผลการตรวจเฝ้า ระวังแบบ SNP/Deletion ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน ๒๙๙ ราย พบในภาพรวม สัดส่วนของ BA.๒.๗๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๓.๓ จากสัปดาห์ก่อนที่มีสัดส่วน ร้อยละ ๔๒.๙ จากการถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัว (Whole genome sequencing) ของตัวอย่างในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน พบสายพันธุ์ BA.๒.๗๕ และลูกหลานของ BA.๒.๗๕ เช่น BA.๒.๗๕.๒, BA.๒.๗๕.๕.๑ (BN.๑), BA.๒.๗๕.๑.๒ (BL.๒) มากกว่า ๔๖๘ ราย (รวมจำนวน ๒๑๖ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเข้าเพื่อเผยแพร่บนฐานข้อมูลสากล GISAID) โดยพบว่า BN.๑ และลูกหลาน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนถึง ๔ เท่าตัว การเพิ่มจำนวนที่รวดเร็ว ของเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์กลายพันธุ์มีความเป็นไปได้ของการเพิ่มจำนวน การติดเชื้อ จนกระทั่งทดแทนสายพันธุ์เดิมที่กระจายอยู่ในพื้นที่จากหลาย ประเทศบนฐานข้อมูลสากล GISAID จำนวน ๑๕๓ ราย ทั้งนี้ ยังไม่พบสัญญาณ ความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์ แต่อาจทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้น โดยในรายของผู้ป่วยที่ตรวจพบสายพันธุ์ XBC เป็นรายแรกของไทยนั้น ปัจจุบัน หายเป็นปกติแล้ว</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่ายยังคงเฝ้าระวังติดตามการกลายพันธุ์ ของเชื้อโควิด 19 และเผยแพร่บนฐานข้อมูลสากล GISAID อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ติดตามผลกระทบจากสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์นากังวลที่อาจมีผลต่อ ความรุนแรงของโรค ประสิทธิภาพของมาตรการทางสาธารณสุข หรือ คุณสมบัติของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเชื้อไวรัสเป็นข้อมูลสนับสนุนการ ออกแบบการรักษา การให้ยาต้านไวรัส หรือแอนติบอดีสังเคราะห์ใน ช่วงเวลานี้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เฝ้าระวัง และติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 และการกลายพันธุ์ ของเชื้อโควิด 19 ในประเทศ รวมถึงการติดตามสายพันธุ์ นากังวลที่อาจพบจากผู้ เดินทางเข้าประเทศ</p>	<p>- สำนักงานมัย สำนักงาน การแพทย์ และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ การกลายพันธุ์ของเชื้อ โควิด 19 อย่างใกล้ชิด</p>